



ประกาศ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ  
เรื่อง เชิญชวนเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง  
และกำแพงป้องกันชายฝั่ง


ด้วยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและกำแพงป้องกันชายฝั่ง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๐ เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้างงานก่อสร้างของกรมเจ้าท่า รายละเอียดประเภทและชั้นของผู้รับจ้าง คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือก การคัดเลือกและการขึ้นบัญชี การตัดสิทธิและการถอดถอนชื่อออกจากทะเบียน บัตรประจำตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง แบบคำขอและการยื่นหลักฐานประกอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และกำแพงป้องกันชายฝั่ง แนบท้ายประกาศนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และกำแพงป้องกันชายฝั่ง ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และกำหนดรับแบบคำขอเข้ารับการคัดเลือก (แบบ วศ.๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ที่สำนักวิศวกรรม ส่วนวิศวกรรม อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓ หรือ ๐๒-๒๓๓-๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๘๖ หรือ ๒๙๑ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของ กรมเจ้าท่า [www.md.go.th](http://www.md.go.th)

กำหนดเปิดซองและพิจารณาคำขอเข้ารับการคัดเลือกในวันทำการถัดไปหลังจากรับคำขอและผู้ผ่านการคัดเลือก เมื่อกรมเจ้าท่าได้ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และกำแพงป้องกันชายฝั่งแล้ว กรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบและผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมารับบัตรประจำตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างฯ ดังกล่าว

อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกและกรมเจ้าท่าประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และกำแพงป้องกันชายฝั่งแล้ว หากในภายหลังกรมเจ้าท่า ได้ตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ยื่นไว้ในครั้งแรกเป็นเอกสารปลอม หรือเอกสารเป็นเท็จ กรมเจ้าท่าจะเพิกถอนสิทธิในการเสนอราคา พร้อมลบชื่อออกจากการเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างฯ และจะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  
(นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ)  
อธิบดีกรมเจ้าท่า